
sþ. 159. Fyrirspurn [154. mál]
til fjármálaráðherra um kostnað ríkissjóðs og ríkisstofnana vegna húsaleigu.

Frá Jóni Baldvini Hannibalssyni.

1. Hversu margir húsaleigusamningar eru í gildi milli ríkissjóðs og ríkisstofnana annars
vegar og einkaaðila hins vegar?

2. Hversu margar ríkisstofnanir, ráðuneyti meðtalin, eru til húsa í leiguhúsnæði?
3. Hversu háa upphæð greiðir ríkissjóður á ári hverju í húsaleigu (miðað við 12 mánaða

tímabil 1983-1984)?
4. Hvert er meðalverð í gildandi húsaleigusamningum á fermetra?
5. Eru mikil brögð að því að ríkissjóður greiði húsaleigu fyrir fram til margra ára, og kosti

þar með byggingu leiguhúsnæðis að hluta?


